



ด่วนที่สุด

ธนาคารแห่งประเทศไทย

21 พฤศจิกายน 2567

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ที่ ธพท.ผกฉ.(73) ๘๗๗ /2567 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานและขอปรับปรุง
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี มีหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว(ล) 25333 ลงวันที่
11 พฤศจิกายน 2567 แจ้งว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและ
ขอปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง โดยขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธพท.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี (ครม.) นั้น

ธพท. ไม่ขัดข้องต่อการขอปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ ที่ ครม. มีมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 และ 14 มีนาคม 2566 เพื่อให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 4 แห่ง
สามารถช่วยเหลือลูกหนี้เกษตรกรให้มีโอกาสทยอยชำระหนี้สินและฟื้นฟูตนเองให้กลับมาประกอบอาชีพ
สร้างรายได้ต่อไปได้ โดย ธพท. ขอเรียนความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

1. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คุณสมบัติ
เงื่อนไขในการช่วยเหลือลูกหนี้เกษตรกร และระยะเวลาสิ้นสุดการเข้าร่วมและสิ้นสุดโครงการให้ชัดเจน เพื่อให้
การช่วยเหลือลูกหนี้มีความเหมาะสมและรัดกุม ป้องกันปัญหาที่โครงการจะไปจูงใจให้ลูกหนี้ที่ไม่ได้รับผลกระทบ
หยุดชำระหนี้ (moral hazard) เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อวินัยทางการเงินที่ดี

2. สถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง 4 แห่ง ควรกำหนดเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้อง
กับศักยภาพของลูกหนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ลูกหนี้ได้ประโยชน์จากโครงการและสามารถ
ปิดจบหนี้ได้ และควรสื่อสารให้ลูกหนี้เข้าใจเงื่อนไขอย่างชัดเจนว่า เกษตรกรต้องชำระหนี้ที่ทำสัญญา
ปรับโครงสร้างหนี้ให้ครบถ้วนก่อน จึงจะเข้าเงื่อนไขได้รับการยกภาระหนี้ในส่วนที่เหลือ ทั้งเงินต้นและ
ดอกเบี้ย รวมถึงให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เกษตรกรที่มีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามความคืบหน้าและประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสื่อสารในวงกว้างเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีจำกัด รวมทั้งพิจารณา
กำหนดว่าลูกหนี้ที่มีสิทธิเข้าโครงการนี้ ควรเป็นลูกหนี้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางรุ่ง มัลลิกะมาส)

รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน

ผู้ว่าการแทน

ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

สายกำกับสถาบันการเงิน

โทรศัพท์ 0 2283 6953, 0 2283 6493

โทรสาร 0 2283 6466

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย